

# สหประกันชีวิตพบผู้นำสหกรณ์จังหวัดสงขลาพร้อม เดินทางเปิดศูนย์ประสานงานแห่งที่ห้า



บริษัทสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดโครงการสัมมนา สหประกันชีวิตพบผู้นำสหกรณ์ในจังหวัดสงขลา และเดินทางเปิดศูนย์ประสานงาน (ต้นแบบ) แห่งที่ 5 ที่สหกรณ์การเกษตรเมืองสงขลา จำกัด โดยมีนายวิทยา อุทธิจันทร์ ประธานสหกรณ์การเกษตรเมืองสงขลา จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายศูนย์ประสานงานร่วมกับนายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ บมจ.สหประกันชีวิต มีผู้นำสหกรณ์ในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมสัมมนาและร่วมแสดงความยินดีกว่า 60 คน ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองสงขลา จำกัด จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2555

นายวิทยา อุทธิจันทร์ ประธานสหกรณ์การเกษตรเมืองสงขลา จำกัด กล่าวว่า การที่สหกรณ์การเกษตรเมืองสงขลา ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงาน ของบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพราะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประกันความเสี่ยง และการประกันชีวิต ให้กับสมาชิกของสหกรณ์ ปัจจุบันค่ากล่าวที่ว่าคนทำไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ได้ทำนั้น ใช้ไม่ได้แล้ว เพราะประกันในปัจจุบันมีแบบสะสมทรัพย์ ไม่จำเป็นต้องตายก็สามารถนำมาใช้ได้เหมือนกัน

นายวิทยา อุทธิจันทร์ กล่าวต่อไปว่า การจัดตั้งศูนย์ประสานงาน (ต้นแบบ) บริษัทสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นั้น นอกจากจะทำให้สหกรณ์มีธุรกิจเพิ่มขึ้น สามารถสร้างสวัสดิการให้กับสมาชิก เพื่อบริการให้กับสมาชิกสหกรณ์แล้ว ยังทำให้สมาชิกมีหลักประกันที่มั่นคง สร้างภูมิคุ้มกันความเสี่ยงให้กับสหกรณ์ได้ด้วย สามารถทำให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จในการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี

ทางด้านนายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรเมืองสงขลา จำกัด ได้ถือหุ้นกับบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่แรกตั้งคือปี 2537 ปัจจุบันถือหุ้นจำนวน 20,000 หุ้น เป็นเงิน 200,000 บาท โดยสหกรณ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งสหกรณ์ทั่วประเทศเป็นผู้ถือหุ้น ถือว่าเป็นอีกธุรกิจหนึ่งของสหกรณ์ ที่เกิดขึ้นโดยคนสหกรณ์ และเพื่อคนสหกรณ์อย่างแท้จริง

นายสหพล สังข์เมฆ กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์ประสานงาน (ต้นแบบ) บริษัทสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่สหกรณ์การเกษตรเมืองสงขลา จะช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับสมาชิก และผู้เอาประกันภัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นความจำเป็น ที่นำเอาระบบประกันชีวิตเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการความเสี่ยงของสหกรณ์ สามารถบริการให้สมาชิกสหกรณ์ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น และเข้าถึงสมาชิกง่ายขึ้น